





ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้
ตรวจเก็บจากร้านขายเครื่องสำอางไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบร้านขายเครื่องสำอางไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 และส่งตัวอย่างเครื่องสำอางตรวจวิเคราะห์แล้ว พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณา และมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง จึงประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอาง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อเครื่องสำอาง	ข้อความที่ฉลากระบุ			สารห้ามใช้ ที่ตรวจพบ
		ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย	เลขที่ผลิต	เดือน ปีที่ผลิต	
1	MEIYONG ครีมสมุนไพรรักษาฝ้า (ครีมตลับสีขาว ฝาสีน้ำเงิน ทาก่อนนอน) 	ผู้ผลิต ไม่ระบุ จำหน่ายโดย 120/79 ม.2 แขวง ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไฮโดรควิโนนและ กรดเรตินอยิก
2	MEIYONG ครีมสมุนไพรรักษาฝ้า (ครีมตลับสีขาว ฝาสีเขียว ทาเช้า-ก่อนนอน) 	ผู้ผลิต ไม่ระบุ จำหน่ายโดย 120/79 ม.2 แขวง ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สารประกอบของ ปรอท

ลำดับ	ชื่อเครื่องสำอาง	ข้อความที่ฉลากระบุ			สารห้ามใช้ ที่ตรวจพบ
		ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย	เลขที่ผลิต	เดือน ปีที่ผลิต	
3	BF FACE BEAUTY FACE ครีมสมุนไพรขมิ้น บิวตี้เฟซ 	ผู้ผลิต ไม่ระบุ จำหน่ายโดย บิวตี้เฟซ 120/79 ม. 2 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สารประกอบของ ปรอท
4	ครีมหน้าแดง เซรั่มน้ำมัน หน้าตึงใส (தாக่อนนอน) 	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สารประกอบของ ปรอท
5	KL ครีมนมผึ้งผสมโสม 	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สารประกอบของ ปรอท


ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปรอท อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวน้ำดำ ผิบบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไฮโดรควิโนน อาจทำให้ระคายเคือง เกิดจุดด่างขาว ที่หน้า ผิวน้ำดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเรติโนอิก อาจทำให้หน้าแดง แสบร้อน รุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวน้ำลอก อยากรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษสำหรับผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย และผู้ขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และเนื่องจากฉลากของเครื่องสำอางแสดงข้อความอันจำเป็นไม่ครบถ้วน จึงจัดเป็นเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ถูกต้องอีกด้วย ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษผู้ขายเครื่องสำอางฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอประกาศให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง จากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต เดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ โดยเฉพาะร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553


(นายพิชิตพงษ์ อิงเสรี)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา